
Hverfisráð Árbæjar 
  
Ár 2015, þriðjudaginn 3. nóvember, var haldinn 118. fundur hverfisráðs Árbæjar. Fundurinn 
var haldinn í aðstöðu Hins hússins við Rafstöðvarveg í Elliðaárdal og hófst hann kl. 16:15. 
Viðstödd voru: Þorkell Heiðarsson, formaður, Hildur Oddsdóttir, Þráinn Árni Baldvinsson og 
Jónína Ingibjörg Samúelsdóttir. Einnig var viðstaddur: Markús Guðmundsson, forstöðumaður 
Hins hússins og Elvar Örn Þórisson, áheyrnarfulltrúi íbúasamtaka Árbæjar. Trausti Jónsson, 
verkefnastjóri ÞÁG ritaði fundargerð. 
 

Þetta gerðist: 
 
 

1. Kynning á starfsemi Hins hússins. 
Markús Guðmundsson kynnir starfsemi Hins hússins og útibúsins í Elliðaárdal. 

 
- Björn Gíslason tekur sæti á fundinum kl. 16:30. 
 

Bókun hverfisráðs:  
 

Hverfisráð þakkar fyrir góðar móttökur í útibúi Hins hússins í Elliðaárdal og lýsir 
ánægju sinni yfir að fá þessa mikilvægu starfsemi í hverfið.   

 
2. Hverfisskipulag Árbæ næstu skref.  

Ævar Harðarson verkefnisstjóri hverfisskipulags tekur sæti á fundinum og kynnir næstu 
skref.  

 
- Jónína Ingibjörg Samúelsdóttir, víkur af fundi kl. 18:06. 
 
- Ævar Harðarson víkur af fundi kl. 18:08. 
 
3. Önnur mál. 

a. Jólatré við Árbæjartorg. Hugmynd að kveikja á trénu 29. nóvember.  
 

 
Fundi slitið kl. 18.20 

  
Þorkell Heiðarsson Þráinn Árni Baldvinsson 
Björn Gíslason Hildur Oddsdóttir 


